

# Phê duyệt Hỗ trợ Nhà Tạm thời Trực tiếp cho Các Nhà dân Cấn bão Helene và Milton tại Florida

Release Date: Tháng 11 8, 2024

**TALLAHASSEE, FL.** - Theo yêu cầu của Bang Florida, FEMA đã phê duyệt Hỗ trợ Nhà Tạm thời Trực tiếp, có thể được cung cấp cho những người dân bị ảnh hưởng bởi bão Helene và Milton tại các quận sau đây.

FEMA đang cung cấp ba hình thức Hỗ trợ Nhà Tạm thời Trực tiếp cho những người dân bị ảnh hưởng bởi bão Helene và Milton tại 13 quận: **Citrus, Columbia, Dixie, Hamilton, Hernando, Lafayette, Levy, Madison, Okeechobee, Pasco, Pinellas, Suwannee và Taylor.**

- **Hỗ trợ Thuê và Sắp Chỗ Cho Nhiều Gia đình** cho phép FEMA ký kết hợp đồng thuê với chủ sở hữu bất động sản cho thuê nhiều gia đình và sắp chỗ cho họ ở các tài sản đó được cung cấp nhà tạm thời cho người dân bị ảnh hưởng.
- **Hỗ trợ Thuê Trực tiếp** sẽ dùng tài sản dân cư sẵn sàng để họ có thể ở cho thuê để sử dụng làm nhà tạm thời cho những người dân bị ảnh hưởng và, nếu cần, các căn hộ này có thể được sửa chữa hoặc cải thiện để cung cấp chỗ ở tạm thời cho những người dân bị ảnh hưởng và bất kỳ thành viên nào trong gia đình bị khuyết tật và những người khác có nhu cầu tiếp cận và chăm sóc.
- **Các Nhà Vượt Nhà Tạm Thời Có Thể Di Chuyển** được là những ngôi nhà đã chuyển xe kéo du lịch hoặc nhà di động. Những ngôi nhà này được FEMA mua và cung cấp cho những người dân bị ảnh hưởng để sử dụng làm nhà tạm thời trong một thời gian ngắn.

Người dân không cần phải nộp đơn xin nhà tạm thời trực tiếp. Người dân sẽ được FEMA thông báo về tính khả dụng của họ.

Nhà tạm thời trực tiếp miễn thuế giá trị gia tăng thực hiện và không phải là gì? pháp ngay lập tức cho nhu cầu nhà tạm thời và dài hạn của nhân dân. Quá trình



FEMA

Page 1 of 3



[fema.gov/disaster/4806](https://fema.gov/disaster/4806). Theo dõi FEMA trên X tại [x.com/femaregion4](https://x.com/femaregion4) hoặc trên Facebook tại [facebook.com/fema](https://facebook.com/fema).

###

Sở mệnh của FEMA là giúp người dân bị ảnh hưởng, trước và sau thảm họa.

FEMA cam kết đem đến trợ giúp thiên tai cho tất cả mọi người bất kể cách công bố, không phân biệt giới tính, sắc tộc, màu da, quốc tịch, giới tính, khuynh hướng tình dục, tôn giáo, tuổi tác, khuyết tật, tiếng Anh thành thạo, hoặc tình trạng kinh tế. Bất kể bạn nhận sau thảm họa hoặc thành viên của công chúng, bạn có thể liên lạc với FEMA. Văn phòng Quyên dân số của bạn có thể có khiêu gọi về sự phân biệt giới tính. Văn phòng Quyên dân số của FEMA có thể liên lạc với [FEMA-OCR@fema.dhs.gov](mailto:FEMA-OCR@fema.dhs.gov) hoặc gọi miễn phí theo số 833-285-7448.



**FEMA**

Page 3 of 3